

Số: /BT-TT-THH

Hà Nội, ngày tháng năm 2021

V/v đẩy mạnh triển khai quét mã QR tại các địa điểm công cộng tại các địa phương chưa áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện Nghị quyết số 78/NQ-CP ngày 20/7/2021 của Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có văn bản số 2790/BT-TT-THH ngày 24/7/2021 về triển khai thống nhất các nền tảng công nghệ phòng, chống dịch Covid-19 trên toàn quốc. Trong đó, 03 nền tảng công nghệ bắt buộc dùng chung bao gồm: Nền tảng khai báo y tế điện tử và quản lý thông tin người ra vào địa điểm công cộng bằng mã vuông QRCode, Nền tảng hỗ trợ lấy mẫu và trả kết quả xét nghiệm theo hình thức điện tử trực tuyến và Nền tảng quản lý tiêm chủng Covid-19.

Đối với các tỉnh, thành phố chưa áp dụng giãn cách xã hội theo nguyên tắc của Chỉ thị 16/CT-TTg, việc đẩy mạnh triển khai quét mã QRCode để kiểm soát vào ra các địa điểm công cộng là cần thiết, quan trọng để thực hiện mục tiêu kép, vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Việc triển khai này sẽ hỗ trợ truy vết nhanh, khoanh vùng hẹp khi có ca nhiễm mới phát sinh. Tuy nhiên, hiện nay, việc triển khai các điểm quét mã QR để khai báo ra vào các địa điểm công cộng tại các địa phương còn rất hạn chế. Theo ước tính của Bộ Thông tin và Truyền thông, mỗi 100 người dân cần có tối thiểu 1 điểm quét QRCode hoạt động thì quá trình truy vết sẽ hiệu quả. *(Thống kê về kết quả triển khai quét mã QRCode ngày 28/7 của mỗi tỉnh, thành phố được gửi tại phụ lục kèm theo.)*

Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố chưa áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg quan tâm, chỉ đạo các đơn vị chức năng đẩy mạnh triển khai và áp dụng quét mã QR đối với người ra vào các địa điểm công cộng.

Bộ Thông tin và Truyền thông giao Cục Tin học hóa (đơn vị thường trực của Trung tâm công nghệ phòng, chống Covid-19 Quốc gia) là đơn vị đầu mối phối hợp, hướng dẫn triển khai các nền tảng công nghệ phòng, chống Covid-19 tại các địa phương.

Tổng đài hỗ trợ người dân và các cơ quan, tổ chức thực hiện quản lý thông tin người ra vào địa điểm công cộng bằng mã vuông là **19009095**.

Đầu mối liên hệ của Cục Tin học hóa: Đ/c Đỗ Lập Hiền, thư điện tử: dlhien@mic.gov.vn; điện thoại: 0916033555.

Tổng hợp các tài liệu hướng dẫn triển khai các nền tảng tại địa chỉ <https://covid19.tech.gov.vn/>.

Bộ Thông tin và Truyền thông trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- PTTgCP Vũ Đức Đam, Trưởng BCĐQG (để b/c);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng;
- Lưu: VT, THH (VP, TTCPĐT).

**KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG**

Nguyễn Huy Dũng